

Vicky Vu chuyển
Thu, May 5 at 9:28 PM

Trong Sáng thế ký 1:1 viết: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất". Tiếng Do Thái/Hê-bơ-rơ hiển nhiên viết là:

וְאֵלֹהִים תְּבֹרָךְ, תְּאֵימַתְּ הַתְּאֵמִיָּה לְאֵלֵי אֲרֻבַּי. תִּישׁוּ אֲרֻבַּי

BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT

Tuy nhiên khi đi chi u vớ i tiếng Hê-bơ-rơ cũ, chúng ta sẽ thấy một số Mốc khi đáng kinh ngạc đi rớ i có thể hiểu vì sao Sđ Gioan/Giăng viết: "**Chiên con đã bđ giới tđ buđi sáng thế.**"

Tđ "Ban đầu" trong tiếng Hê-bơ-rơ hiển nhiên là:

:có ta cđ rđ bđ-Hê/thái Do tiếng vớ i chi u Đđi (sit-rê-Be) תִּישׁוּ אֲרֻבַּי

: Con ; : Chúa ; : Hđ y phá ; : Cánh tay ; : Thđ p đđ

Câu này dđch là: Con Đđc Chúa Trđi sđ hđ y phá công viđc tđi đđi tđi Thđ p đđ giá!

Nhđ vđ y trong tđ "Ban đầu" cũ a Sáng thế ký đã mang một số đđp rõ ràng vđ chđ đng trình cũ u chuđ c cũ a Đđc Chúa Trđi qua Chúa Giê-xu.

Cũng trong câu: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Trời và Đất"

אֲלֶפֶת תַּיִת הַתְּאֵמָה לְאֲרֵב תִּישׁ אֲרֵב:

Có thể: "תא" đọc là Aleph-Tav, có nghĩa là Alfa-Omega (An-pha và Ô-mê-ga).

Do cái chữ bắt đầu trong cùng câu chữ là Tav "ת" và tiên đầu chữ là Aleph: "א" thái/Hê-bê-rê. Tả An-pha và Ô-mê-ga đầu chữ dùng chữ vế Chúa, là Chữ Chúa Giê-xu của chúng ta.

Kinh thánh viết:

"Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đấng, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga" Khải huyền 1:8

"... Đấng sơ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đỗi đỗi, cầm chìa khóa cửa sổ chết và âm phủ" Khải huyền 1:17-18

"Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là trước nhất và là sau chót, là đầu và là cuối" Khải huyền 22:13

"Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Chủ của vũ trụ Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va và quân, phán rằng: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác" Ê-sai 44:6

Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em yêu dấu mở tâm lòng để được soi sáng. Đấng nhận biết rằng trước khi tạo dựng nên Trời và Đất, chúng ta đã ở trong trái tim của Ngài. Amen!

Mục S Nguyễn Xuân Hồng
